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เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

นายสุรเดช พุ่มจันทร์ - แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เร่ือง เรียกประชุมสภา
ประธานสภา อบต.ไพบูลย์ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ไพบูลย์

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ในคราวประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลไพบูลย์ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๖ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๔๖๖ เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ มีมติเห็นชอบกำหนดประชุมสภาสมัย 
สามัญ สมัยท่ี ๓ ระหว่างวับท่ี ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๔๖๖ เพ่ือให้สภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลไพบูลย์ได้ดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ี น้ัน

ท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๒
ประธานสภา

นายทิพย์ศร บุเงิน 
เลขานุการสภา 
อบต.ไพบูลย์ 
ประธานสภา 
ท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๖๒ 
ประกอบกับ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๔๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๔๖๖ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๔๖๖

- รับทราบ

เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ขอเขิญท่านทิพย์ศร บุเงิน 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อ่านรายงานการประชุม เรียนเชิญครับ

- อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๖ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๔๖๖ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๖

- มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
-ไม่ มี
- รับรอง

กระทู้ถาม
-ไม่ มี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาห้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่ มี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองท่ีเสนอใหม่
ประธานสภา ๔.© พิจารณาร่างข้อบัญญ้ตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗

วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ
- เรียนเชิญท่านโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 

ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ ให้ท่ีประชุมได้รับ 
ทราบและพิจารณาต่อไป เชิญครับ /บายโกศล
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นายโกศล นามมงคล 
นายก อบต.ไพบูลย์

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ไพบูลย์ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายโกศล นามมงคล นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลไพบูลย์ได้เสนอร่างข้อบัญญ้ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ และขอแถลง 
งบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอ 
ช้ีแจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาซิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการตำเนินการ ใบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ดังต่อไปน้ี

ส่วนท่ี ft
๑. สถานะการคลัง

๑.® งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังน้ี
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๕๑,๕๕๔,๕๓๖.๙๙ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๑๕,๐๕๔,๖๒๘.- บาท
๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๖,๗๔๐,๕๓๒.๒๒ บาท 
๑.๑.๔ รายการท่ีกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จำนวน ๑๓ โครงการ รวม ๒๖๘,๓๙๒.๖๐ บาท
๑.๑.๕ รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จำนวน 

๑ โครงการ รวม ๒,๖๓๓.๐๐๐.- บาท
๑.๒ เงินกู้คงด้าง จำนวน ๐.๐๐ บ.

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๔๙,๔๗๕,๑๓๑.๐๑ บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จำนวน ๙๔,๑๕๕.๑๓ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๕๐,๖๙๒.๗๔ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิบ จำนวน ๘๙,๓๙๖.๗๒ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน ๐.๐๐ บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตเด จำนวน ๑๐๔,๕๘๑.๐๘ บาท
หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๒๒,๕๖๓,๙๗๓.๓๔ บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน ๒๖,๕๗๒,๓๓๒.๐๐ บาท
๒.๒ เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จำนวน ๒,๕๘๖,๑๐๔๖๓ บาท 
๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๓๘,๘๓๔,๐๑๒.๓๙ บาท
งบกลาง จำนวน ๑๑,๙๐๒,๙๙๕.๐๐ บาท
งบบุคลากร จำนวน ๑๓,๓๓๑,๖๙๖.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน จำนวน ๘,๕๑๘,๕๑๘.๓๙ บาท
งบลงทุน จำนวน ๒,๒๔๘,๓๐๓.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน จำนวน ๒,๘๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน จำนวน ๐.๐๐ บาท

/ ๒ . ๔  ร า ย จ ่า ย . . .
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ประธานสภา 
ประธานสภา

ประธานสภา 
นายวุฒิไกร 
ส.อบต.ม.๑๕:

นายโกศล 
นายก อบต.

ประธานสภา

บายโกศล 
นายก อบต.

๒.๔ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒.๕: มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี 
จำนวน ๒๙๖,๕๐๐.๐๐ บาท

๒.๖ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒.๗ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ น.
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ
- เรียนท่านนายก อบต. ผมขออนุญาตสอบถามกรณีโครงการท่ีไม่สามารถ 

ดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการใดบ้างครับ
- เชิญท่านวุฒิไกร บุตรศรี สมาชิก อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๕ เชิญครับ
- เรียนประธานสภาๆ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอเรียนสอบถามและขอติดตามการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเขล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
แบบบรรทุกน้ํา ดำเนินการถึงข้ันตอนใดแล้วครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
-โครงการจัดซ้ือรถโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเขล) ขนาด ๖ ตับ ๖ ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๖,๐๐๐ ขีขี หรือกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตรกว่า 
๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกบ้ํา อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในข้ันตอน 
การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ 
คาดว่าจะดำเนินการเสร็จส้ินทุกข้ันตอนครับ

- ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ
- ล้าไม่มีท่านใดซักถามหรืออภิปรายอีก ผมขอเชิญท่านนายก อบต. แถลง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ในส่วนท่ี ๒ ต่อไป เชิญครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ไพบูลย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอแถลงงบประมาณฯ ส่วนท่ี ๒ ครับ
ส่วน-ท่ี.๒

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ได้ประมาณ 
การรายรับไว้ จำนวน ๕๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยในส่วนของรายได้ท่ีองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และในส่วน 
ของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน ๕๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
ข่ีงคาดว่าจะสามารถไปจัดการบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก 
ย่ิงข้ึน ข่ึงการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เป็นการจัดทำ 
งบประมาณแบบสมดุล

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอ 
'นา'ขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม ๑๑,๘๔๘,๐๑๑.-บาท
แผนงาบการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๑,๓๔๙,๒๖๐.-บาท

/ด้านบริการ...
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ประธานสภา

นายทิพย์ศร 
เลขานุการสภาฯ

ด้านบริการ‘ชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม ๑๔,๖๖๕,๘๓๙.-บาท 
ยอดรวม ๒,๒๕๐,๓๖๐.-บาท 
ยอดรวม ๘๔๓,๖๐๐.-บาท
ยอดรวม ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

แผนงาบสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ยอดรวม ๒๓๐,๐๐๐.-บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม ๑,๐๗๐,๐๐๐.-บาท

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงาบอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๕,๔๑๓,๔๐๐.-บาท 
แผนการเกษตร ยอดรวม ๑๙๐,๐๐๐.-บาท

ด้านการ.ดำเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๑๓,๘๓๙,๕๓๐.-บาท

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม ๕๒.๐๐๐.๐๐๐.-บาท

เหสุผล เพ่ือแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนของประซาซนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 
เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมความผาสุก ความสงบสุขและปลอดภัย ตลอดจบความเป็นอยู่ 
ท่ีดืฃ้ึนของประซาขน ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และ 
นโยบายผู้บริหารท้องถ่ินท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถ่ิน ตามอำนาจหน้าท่ีท่ีกฎหมาย 
กำหนดและภารกิจถ่ายโอนโดยใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นแนวทางในการจัดทำ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไพบูลย์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นขอบต่อไป ครับ

- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหริอมีช้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ
- ถ้าไม่มีท่านใดซักถามหรืออภิปรายอีก ผมขอเชิญนายทิพย์ศร เลขานุการสภา 

ท้องถ่ิน ช้ีแจงระเบียบฯ ท่ีเก่ียวช้องให้ท่ีประชุมได้รับทราบ เชิญครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ผมขออนุญาตช้ีแจง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ท่ีท่านโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ น้ัน ได้ดำเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ .ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ ความว่าให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณทำการพิจารณา ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และแก้1ฃงบประมาณในข้ันด้น แล้วเสนอต่อผู้บริหาร เม่ือผู้บริหารท้องถ่ิน 
ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ 
ต่อผู้บริหารท้องถ่ินอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือผู้บริหารท้องถ่ินได้นำเสนอต่อสภาท้องถ่ินภายใน 
วันท่ี ๑๕ สิงหาคม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ความว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมใด้ และในการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ให้ 
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีข่ัวโมงนับแต่สภาท้องถ่ิน

/มีมติ...
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มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน และข้อ ๔๗ ความว่า ในการ 
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีหน่ึง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินปรึกษาใน 
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติน้ันหรือใม่ 
หากมีสมาชิกสภาห้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย ห้ามไมให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภา 
ท้องถ่ินได้อภิปรายในเร่ืองน้ันพอสมควรแล้ว

- รูปแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้จัดทำตาม 
รูปแบบในระบบ e-laas ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนห้องถ่ินกำหนด 
หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ มีข้อสงสัยประการใด จะได้ช้ีแจงให้ทราบ 
อีกต่อไปครับ เชิญท่านประธานครับ

น

ประธานสภา - ฃอฃอบคุณท่านทิพย์ศร ท่ีช้ีแจงระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้ที่ประชุมได้
รับทราบครับ

- ขอให้สมาชิกได้พิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ไปพร้อมกัน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

- ผมขออนุญาตเรียนถามในฐานะสมาชิก อบต. เก่ียวกับการต้ังงบประมาณ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องช้ีแจงครับ

- เชิญนางสาวกานต์ธิดา ศรีบุญเรือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เชิญครับ
น.ส.กานต์ธิดา ศรีบุญเรือง - เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ
นวก.ศึกษา ดิฉันขอเรียนช้ีแจงในการต้ังงบประมาณ ตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ ดังน้ีค่ะ
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
๑) โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนในเขตตำบลไพบูลย์ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๖๖ ต้ังงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ 
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ จึงขอต้ังงบประมาณ 
เพ่ิมอีก เปีนจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้การดำเนินโครงการเปีนไปตาม 
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ

๒) โครงการแช่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๖ ต้ังงบประมาณ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากงบประมาณท่ีต้ังไวิไม่ 
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ จึงขอต้ังงบประมาณ 
เพ่ิมอีก เปีน'จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท เพ่ือมาเพ่ิมในส่วนของรางวัลเพ่ือเปีนขวัญและ 
กำลังใจให้กับเด็กนักเรียนต่อไปค่ะ

๓) โครงการจัดการแช่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๖ ต้ังงบประมาณ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ 
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ เช่น น้ําแข็ง/น้ําด่ืมไม่เพียงพอเน่ืองจากนักกีฬาและ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และนักกีฬาไม่มีชุดกีฬาสำหรับการแช่งขัน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ จึงขอต้ังงบประมาณเพ่ิมอีก เป็นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ 
ต้ังงบประมาณ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากงบประมาณท่ีต้ังไวิไม่เพียงพอต่อ 
การบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ จึงขอต้ังงบประมาณเพ่ิมอีก 
เป็นจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ีอมาเพ่ิมในส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์และขนม เน่ืองจาก 
ในบีจจุบันสินค้าและส่ิงของตามท้องตลาดมีราคาท่ีเพ่ิมมากข้ึนค่ะ

/ ง า น ศ า ส น า . . .



ประธานสภา

นายโกศล 
นายก อบต.

ประธานสภา

นายประพัฒน์ ลอยเล่ือน 
ส.อบต. ม.๑๓

ประธานสภา

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
๑) โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๖ งบประมาณต้ังไว้ จำนวน ๑๐๐,๐00 บาท ในจงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ขอต้ังงบประมาณเพ่ิมอีก เป็นจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือมาเพ่ิมในส่วนของ 
ค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนของแต่ละหมู่บ้านค่ะ

๒) โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
งบประมาณต้ังไว้ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอต้ัง 
งบประมาณเพ่ิมอีก เป็นจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท เพ่ือมาเพ่ิมในส่วนของค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล และของรางวัลเพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวด 
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการค่ะ

งานระดับภู่■รนวัย.เรีฒและประถมศึกษา
๑) โครงการจ้างเหมาครูซาวต่างชาติให้กับ ศพด. ท้ัง ๔ แห่ง ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๗ ต้ังไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงกองการศึกษาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความต่ืนตัวและได้รับการ 
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ีดีฃ้ึบ และได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองท่ีดี จึงได้ 
ต้ังงบประมาณเพ่ีอจ้างเหมาครูซาวต่างชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไปค่ะ

- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ
- ถ้าไม่มี ผมขอเรียนถามเก่ียวกับโครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียน 

ทรัพย์สินเน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต้ังงบประมาณไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอให้คณะ 
บริหารได้ข้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมรับทราบด้วยครับ

- เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาซิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอ 
เรียนข้ีแจงให้ทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดขอบ 
และปฏิบัติงานเก่ียวกับโครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยตรง 
จึงไม่ได้ดำเนินโครงการตังกล่าว และเน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานและรับผิดขอบงานในด้านน้ื[ดยตรงจึงต้ังงบประมาณไว้ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เพ่ือพัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์อย่าง 
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ครับ

- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านประพัฒน์ ลอยเล่ือน สมาซิก อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๓ เชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาซิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอเรียนสอบถามตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่ปรากฏโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพ้ืนท่ีตำบลไพบูลย์ 
ขอทราบเหตุผลด้วยครับ ขอบคุณครับ

- ผมขออนุญาตแจ้งให้สมาซิกได้รับทราบ เน่ืองจากโครงการท่ีปรากฎตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะพิจารณา 
โครงการท่ีมีใบแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เท่าน้ันครับ

/เซิญท่านโกวิน...
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นายโกวิน พิมพาวัฒน์ 
สมาชิก อบต. ม.๓

นายโกศล 
นายก อบต.

นายโกศล 
นายก อบต.

ประธานสภา

- เชิญท่านโกวิน พิมพาวัฒนํ สมาชิก อบต. ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๓ เชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกๆ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมอยากให้พิจารณาปรับงบประมาณโครงการแกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษา 
ดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีตำบลไพบูลย์ จากงบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ลดเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และให้นำงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปต้ังเพ่ิม 
ในส่วนของโครงการในแผนงาบการศึกษา เซ่น โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ขอบคุณครับ

- ตามท่ีท่านโกวิน พิมพาวัฒน์ สมาชิก อบต. ม.๓ ได้ขอปรับลดงบประมาณ 
โครงการแกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาบแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี 
ตำบลไพบูลย์ และไปเพ่ิมโครงการของกองการศึกษาฯ นั้น

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕:๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๙ วรรคหบี๋ง ความว่า การแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท่าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลด 
จำนวนเงินท่ีฃออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเซ่นเดียวกัน 
กับการเสนอญัตติ ประกอบกับข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง ความว่า ห้ามไมให้แปรญัตติ
รายจ่ายข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงิน 
ท่ีฃออบุมัติ'จ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้น 
ผู้บรืหารท้องถิ่นเปึบผู้แปรญัตติ

- และเนื่องจากการตั้งงบประมาณ แผนงาบการศึกษา ก็ได้พิจารณาต้ัง
งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ทะ)๖ ทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำเรียบให้ท่านสมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๓ และที่ประชุมได้รับทราบ ครับ
ประรานสภามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อขักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ

- ล้าไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิก อบต. ที่สอบถามและเสนอความคิดเห็นใบ 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๗ 
ร่วมกัน และขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้ขึ้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบละเอียด 
มากย่ิงข้ึน ขอขอบคุณครับ

- เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกๆ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณทนiปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส์าหรับซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพ้ืนท่ีตำบล 
ไพบูลย์ นั้น ซึ่งหากหมู่บ้านใดประสบบีญหาหรือได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็น 
ทางด้านกรณีอุกเฉิน เหตุสาธารณภัยต่างๆ ก็สามารถนำงบประมาณในหมวด 
งบกลาง ประ๓ ทเงินสำรองจ่าย มาใข้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประซาซนได้ 
จึงไม่ได้ต้ังไว้[บข้อบัญญัติฯ ครับ

- ขอบคุณท่านนายก ครับ
- ผมขอให ้สมาช ิกสภาองค ์การบริหารส ่วนตำบลไพบ ูลย ์ ทุกท่าน 

ได้ตรวจสอบเอกสารตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างละเอียด และนำมาพิจารณาใบวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ต่อไป ครับ

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ
/ประธานสภา...
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ป ร ะ ธ า น ส ภ า

ที่ประชุม

นายสุนทร เช้ือขม 
รองประธานสภา 
ปฎิบัต,หน้าท่ีแทน 
ประธานสภา 
ประธานสภา

นายไพวัลย์ อาจสมัย 
ส.อบต.ม.๑

ประธานสภา 
นายโกวิน

ประธานสภา 
นายทิพย์ศร 
ปลัด อบต.

ประธานสภา 
ประธานสภา

น.ส.อิสราภรณ์ 
ผซ.นักพัฒนาชุมซน

- ถ้ายังไม่มี ผมขอพักการประชุมชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 
ประมาณ ๑ ช่ัวโมง เม่ือเวลา ๑๒.๑๕ น.

- รับทราบ

- บัดนี้ เวลา ๑๓.๑๕ น. ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบต่อไปครับ
- ผมขอให้สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ทุกท่าน

ได้ตรวจสอบเอกสารตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างละเอียด และนำมาพิจารณาในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ ต่อไป ดรับ

- มีสมาขิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ
- เชิญท่าน'ไพ'วัลย์ อาจสมัย สมาขิก อบต. ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑ เขิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาขิกๆ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แผนงาน 
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น โครงการบีองกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผมอยากทราบว่า 
สามารถดำเน ินการฉ ีดพ ่นหมอกคว ันเพ ื่อควบค ุมโรคต ิดต ่อนำโดยย ุงลาย 
แบบครอบคลุมหรือปูพรมท้ังหมู่บ้านได้หรือไม่ครับ

- เขิญท่านโกริน พิมพวัฒนํ สมาขิก อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๒ เขิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แผนงาน 
สร้างความเข้มแข้งของชุมซน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมซน 
โครงการติกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาขีพและกลุ่มสตรี 
ตำบลไพบูลย์ นั้น อยากทราบว่า กลุ่มเบีาหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีกลุ่มอาชีพ 
ใดบ้างครับ และสอบถามว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมขน (เล้ียงวัว) สามารถเข้าร่วมโครงการ 
ได้หรือไม่ ครับ

- เขิญท่านทิพย์ศร บุเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอนำเรียบชื้แจงเกี่ยวกับโครงการบีองกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 
งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในรายละเอียดและแผนการตำเนินโครงการ 
ได้ต ั้งงบประมาณสำหรับฉีดพ ่นหมอกควันในการบีองกันยุงลายก่อนเกิดโรค 
ไข้เลือดออกและระหว่างเกิดโรคไข้เลือดออกให้ครอบคลุมได้ทุกหมู่บ้านตามหลักการ 
ควบคุมโรคติดต่อ ครับ

- ขอบคุณครับ
- ผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลไพบูลย์ ว่ามี 

กี่กลุ่ม กลุ่มใดบ้าง หรือแต่ละกลุ่มมีสมาขิกกี่คน ไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วน 
ตำบลไพบูลย์มีข้อมูลหรือไม่ ครับ

- เชิญ นางสาวอิสราภรณ์ แก้ววงษา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมซน เชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ

ดิฉันขอนำเรียนชื้แจงกลุ่มเบีาหมายที่ร่วมโครงการติกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีตำบลไพบูลย์ หมายความว่า กลุ่มอาชีพ

/และกลุ่ม...
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ประธานสภา 
ที่ประชุม 
ประธานสภา

ประธานสภา 

มติท่ีประชุม

ประธานสภา 

ประธานสภา

นายทิพย์ศร 
เลขานุการสภาฯ

และกลุ่มสตรีของตำบลไพบูลย์ที่ฃี้นทะเบียนที่อำเภอนํ้าชุ่น ทุกกลุ่ม ซึ่งหมายความ 
รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมขน (เล้ียงวัว) ท่ีท่านสมาซิกได้กล่าวถึงด้วยค่ะ แต่จะมีท้ังหมด 
กี่กลุ่มนั้น ดิฉันขออนุญาตไปหาข้อบูลมาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำโครงการ 
และจะนำเรียนให้ทราบภายหลังค่ะ ขอบคุณค่ะ

- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ
-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระฯ ต่อไปครับ

- ถ้าไม'มีท่านใดอภิปรายอีก ผมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่า ในวาระ 
ท่ี ๑ ขั้นรับหลักการว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ครับ

- รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังน

- องค์ประชุม ๑๕ คน
๑) เห็นชอบ จำนวน ๑๔ เสียง
๒) ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
๓) งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

- ขอบคุณครับ

๕.๒ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- เชิญท่านทิพย์ศร บุเงิน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
ขี้แจงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เชิญครับ

- เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาซิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ
ผมขออน ุญาตนำเร ียนระเบ ียบเก ี่ยวก ับการเล ือกคณ ะกรรมการแปรญ ัตต ิ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแกไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๙ ความว่า 
ญ ัตต ิร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิท ี่สภาท ้องถ ิ่นลงมต ิร ับหล ักการแล ้ว ถ ้าจะต ้องส ่งให ้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง 
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญ ัตต ิต ่อคณะกรรมการแปรญ ัตติด ้วย ภายใน 
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาซิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร 
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให ้แปรญ ัตติเป ็นรายข้อและเสนอต่อประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาซิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาซิก 
สภาท้องถิ่นรับรองเข่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ 
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ประกอบกับข้อ ๑๐๓ -  ข้อ ๑๐๙ และข้อ ๕๙ ข้อ ๖๐ 
และข้อ ๖๑ เชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการต่อไปครับ

/ ป ร ะ ธ า น ส ภ า . . .
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ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ

นายวุฒิไกร 
ส.อบต.ม.๑๕

ประธานสภา 
ท่ีประซุม 
ประธานสภา

ที่ประขุม 

ประธานสภาฯ

ประธานสภา 
นายสัมฤทธ้ิ 
ส.อบต.ม.๑๔ 
นายเท่ียง 
ส.อบต.ม.๖

ประธานสภา 
นายสุนทร 
ส.อบต.ม.๕

ประธานสภาฯ 
ที่ประขุม 
ประธานสภาฯ

ที่ประขุม

ประธานสภา

- ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังค ับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถีงบีจจุบัน 
ข้อ ๑๐๓ จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และขอให้สมาขิกฯ เสนอว่าจะ 
กำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน เขิญครับ

- เชิญท่านวุฒิไกร บุตรศรี สมาขิกสภา อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๕ เชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ คน ครับ
ผู้รับรอง ๑. นายสัมฤทธ้ี โภคะชาติ ส.อบต.ม.๑๔

๒. นายนวน จันทำ ส.อบต.ม.๑๒
- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี เป็นอันว่าให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ คน ครับ
- เห็บชอบ

- ต่อไป จะเป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติ โดยจะเลือกทีละคนเริ่มจากคน 
ที่หนึ่งก่อน โดยใช้วิธ ีการเลือกตามข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๒ แห่งระเบ ียบทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
บีจจุบัน มาใช้โดยอนุโลมและการเสนอช่ือให้เสนอได้ไม่จำกัดจำนวน เชิญครับ

- เชิญท่านสัมฤทธ๋ึ โภคะชาติ สมาชิกสภา อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๔ ครับ
- เรียน ประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ผมขอเสนอ นายเท่ียง ไพรบึง ส.อบต.ม.๖ ครับ

- เรียน ประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ผมขออนุญาตปฏิเสธครับ เน่ืองจาก
ผมติดภารกิจเตรียมงานประกวดหมู่บ ้านอยู่เย ็น ประจำป ี ๒๕๖๖ ระดับภาค 
บ้านไพบูลย์ จึงไม่สามารถรับหน้าท่ีน่ึได้ ครับ
- เชิญท่านสุนทร เช้ือชม สมาชิกสภา อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๕ ครับ
- เรียน ประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ผมขอเสนอ นายบุญลอด ทองทับ ส.อบต.ม.๔ ครับ
ผู้รับรอง ๑) นายอธิวุฒิ เครือแก้ว ส.อบต.ม.๑๑

๒) นางสาวสุภาวดี บุญละมาตร์ ส.อบต.ม.๙

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ 
-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ถือว่า นายบุญลอด ทองทับ รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๑ 

-เห็นขอบ

- ต่อไปเป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๒ เชิญครับ
- เชิญท่านประพัฒน์ ลอยเล่ือน ส.อบต.ม.๑๓ เชิญครับ

/นายประพัฒน์..-
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นายประพัฒน์ 
ส.อบต.ม.๑๓

ประธานสภาฯ 
ที่ประขุม 
ประธานสภาฯ 
ที่ประขุม

ประธานสภาฯ

นายบุญลอด 
ส.อบต.ม.๔

ประธานสภา 
ที่ประขุม 
ประธานสภา 
ที่ประขุม

ประธานสภา

ที่ประขุม 
ประธานสภา

ที่ประขุม

- เรียน ประธานสภาฯ ท่ีเดารพ ผมขอเสนอ นายไพวัลย์ อาจสมัย ส.อบต.ม.๑
ผู้รับรอง ๑ )นายสมจิต สอ้อนรัมย์ ส.อบต.ม.๑๐

๒) นายประสิทธี้ ประจญ ส.อบต.ม.๘
- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ
-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ถือว่า นายไพวัลย์ อาจสมัย รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๒
-เห็นขอบ

- ต่อไปเป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๓ เชิญครับ
- เชิญท่านบุญลอด ทองทับ ส.อบต.ม.๔ เชิญครับ

- เรียน ประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ผมขอเสนอ นายโกวิน พิมพาวัฒน์ ส.อบต.ม.๓
ผู้รับรอง ๑ )นายไพวัลย์ อาจสมัย ส.อบต.ม.®

๒) นางจรรยา เพตะเข้ ส.อบต.ม.๗

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ
-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ถือว่า นายโกวิน พิมพาวัฒน์ รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๓
-เห็นชอบ

- เป็นอันว่าที่ประขุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน ๓ ท่าน 
ครบตามจำนวนที่มติสภา อบต.ไพบูลย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว ต่อไปผมขอให้ 
เลขานุการสภาฯ นัดประขุมเปิดประขุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก เพ่ือเลือก 
ประธานกรรมการและเลขาบุการฯ ตามข้อ ๑๐๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๔๗ รวมแก้Iขเพ่ิมเติม ต่อไป ครับ

- สมาชิกสภาฯ หรือนายก อบต.ไพบูลย์ ท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ ตามระเบียบฯ 
ก็ฃอให้ยื่นคำเสนอแปรญัตติเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด โดยเสนอต่อประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามข้อ ๔๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข ้อบ ังค ับการประข ุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงบีจจุบ ัน 
ในระหว่างวันที่ ๒๒ -  ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๖ ดังนี้

- วับท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๖๖ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๗.๐๐ น.
- วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๖ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๗.๐๐ น.
- วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๖ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๗.๐๐ น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์
- รับทราบ
- ขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด ตลอดจบคำแปรญัตติ ผลเป็นประการใด 
ให้รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ เพื่อดำเนินการตามข้อ ๔๙ 
แห ่งระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยข ้อบ ังค ับการประข ุมสภาท ้องถ ิ่น  
พ.ศ. ๒๔๔๗ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงบีจจุบัน ต่อไป

- รับทราบ
/ ๔ . ๓  ข อ อ น ุม ัต ิ. . .
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ประธานสภา 
ที่ประชุม

มติที่ประชุม

ประธานสภา

๕.๓ ขออนุมัติตั้งรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ 
๑) จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน (สำหรับปลัด อบต.) จำนวน ๑ ตัวๆละ ๔,๕๐๐ บาท 

ขนาดกว้าง ๖๖ ซม.X ลึก ๗๒ ซม. X สูง ๑๑๖ ซม. โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

-โครงภายในผลิตจากเหล็กดัดแต่งข้ึนรูปตามรูปทรงของเก้าอ้ี

- ที่น่ังและพนักพิงบุด้วยฟองนํ้าวิทยาศาสตร์ ตัดและแต่งขึ้นรูป

- วัสดุท่ีใซ้สำหรับหุ้มเก้าอ้ีทำด้วยหนังเทียม

- เท้าแขนผลิตจากเหล็กดัดข้ึนรูปชุบโครเมียม บุฟองน้ําหุ้มหนังเทียม

- ระบบปรับโยกใซ้ระบบสปริงบังคับความอ่อนนุ่มในการโยกและล็อคได้

- ระบบการปรับความสูงและตํ่าฃองเก้าอี๋ใช้,ระบบแกน'ไฮโดรลิค

- โครงขา เป็นแบบ ๕ แฉก ผลิตจากเหล็กพับข้ึนรูปชุบโครเมียม มีล้อเล่ือน

- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญซีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)

- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ 
-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นขอบจัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับ 

ปลัด อบต.) จำนวน ๑ ตัวๆละ ๔,๕๐๐ บาท ครับ
- องค์ประชุม ๑๕ คน
- เห็นขอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ

๒) จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต (กองคลัง) จำนวน ๑ ตัวๆละ ๙,๙๐๐ 

บาท ขนาดกว้าง ๑๕๔ ซม. X ลึก ๖๗ ซม. X สูง ๗๕.๓ ซม. โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- ผลิตจากแผ่นเหล็กรีดเย็น SPCC CRI-S. เหล็กท้ังหมดผ่านการทำความ

สะอาดผิวงานล้างไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม

- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)
ประธานสภา - มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ
ที่ประชุม -ไม่มี

- ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นขอบจัดซ้ือโต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต
(กองคลัง) ๑ ตัวๆละ ๙,๙๐๐ บาท ครับ 

มติที่ประชุม - องค์ประชุม ๑๕ คน
- เห็นขอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา - ขอบคุณครับ
/ ๓ )  จ ัด ซ ื้อ . . .
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ประธานสภา 
ที่ประชุม

มติที่ประชุม

ประธานสภา 

ประธานสภา

๓) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ ตัวๆละ ๓,๔๐๐.-'บาท โดยมี 
คุณลักษณะ ตังน้ี

- เก้าอ้ีบุนวม มีพนักพิง ล้อเล่ือนปรับระดับได้ หุ้มหนัง สีดำ มีท่ี'พักแขน'ท้ังสองข้าง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)
- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือมีฃ้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ 
■ไม่มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นซอบจัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน 

(กองคลัง) ๑ ตัวๆละ ๓,๕๐๐ บาท ครับ
- องค์ประชุม ๑๔ คน
- เห็นชอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็บชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ

๕.๔ ขออนุมัติโอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ จำนวน ๓ รายการ ตังน้ี

๑) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับปลัด อบต.) จำนวน ๑ ตัวๆละ ๔,๔๐๐ 
บาท ชนาดกว้าง ๖๖ ซม.X ลึก ๗๒ ซม. X สูง ๑๑๖ ซม. จัดหาโดยสืบราคาจาก 
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 
(สำนักงบประมาณ)

งบประมาณโอนเพ่ิม
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์

ประ๓ ทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน (สำหรับปลัด อบต.)จำนวน ๑ ตัว 
ตัวละ ๔,๔๐๐ บาท ชนาดกว้าง ๖๖ ซม.X ลึก ๗๒ ซม. X สูง ๑๑๖ ซม. จัดหา
โดยสืบราคาจากท้องตลาด เน ื่องจากไม่ม ีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)

งบประมาณตั้งไว้ - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท
งบประมาณโอนครั้งนี้__________ ๔.๔๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔.๔๐๐.-บาท
งบประมาณโอนลด
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าตอบแทน 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙,๐๐๐.-บาท
งบประมาณโอนครั้งนี้__________ ๔.๔๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔■๔๐๐.-บาท

/ ป ร ะ ธ า น ส ภ า . . .



16

ประธานสภา 
ที่ประชุม

มติที่ประชุม

ประธานสภา 

ประธานสภา

ประธานสภา 
ที่ประชุม

มติที่ประชุม

ประธานสภา

- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือมีฃ้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ 
-ไม่มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นขอบโอนงบประมาณจัดซื้อเก้าอี้

สำนักงาน (สำหรับปลัด อบต.) จำนวน ๑ ตัวๆละ ๔,๕๐๐ บาท ครับ
- องค์ประชุม ร)๕ คน
- เห็บชอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ

๒) จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต (กองคลัง) จำนวน ๑ ตัวๆละ ๙,๙๐๐ 
บาท ขนาดกว้าง ๑๔๔ ซม. X ลึก ๖๗ ซม. X สูง ๗๔.๓ ซม. จัดหาโดยสืบราคาจาก 
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 
(สำนักงบประมาณ)

งบประมาณโอนเพ่ิม
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือโต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต (กองคลัง ) จำนวน ๑ ตัวๆละ ๙,๙๐๐ 
บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)

งบประมาณตั้งไว้ - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท
งบประมาณโอนครั้งนี_้_________ ๙.๙๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙■๙๐๐.-บาท
งบประมาณโอนลด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าไข้สอย ประเภท 

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฎิบีติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ 
จัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณโอนครั้งน ี_้______ ๙,,๙๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๐■๑๐๐.-บาท
- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ 
-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณจัดซื้อโต๊ะ 

ทำงานเหล็ก ๔ ฟุต (กองคลัง) ๑ ตัวๆละ ๙,๙๐๐ บาท ครับ
- องค์ประชุม ๑๔ คน
- เห็นชอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ

/ ป ร ะ ธ า น ส ภ า . . .
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ป ร ะ ธ า น ส ภ า

ประธานสภา 
ที่ประชุม

มติที่ประชุม

ประธานสภา 

ประธานสภา

๓) จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ ตัวๆละ ๓,๕๐๐.-'บาท จัดหา 
โดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กอง 
มาตรฐานงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)

งบประมาณโอนเพิ่ม
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาบคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือเก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน ๑ ตัวๆละ ๓,๕0๐ บาท 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)

งบประมาณตั้งไว้ - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท
งบประมาณโอนครั้งนี้ ๓.๕๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓.๕๐๐.-บาท
งบประมาณโอนลด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่1ม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ
จัดท่าแผนท่ีภาษและทะเบยนทรัพย์สิน

งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙๐,๑๐๐.-บาท
งบประมาณโอนครั้งนี้ ๓.๕๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน__ ๘๖.๖๐๐.-บาท
- มีสมาขิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ
-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณจัดซ้ือเก้าอ้ี 

สำนักงาบ (กองคลัง) ๑ ตัวๆละ ๓,๕๐๐ บาท ครับ
- องค์ประชุม ๑๕ คน
- เห็นชอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ชอบคุณครับ

๕.๕ ขออบุม้ติต้ังรายการใหม่เพ่ือดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
หมู่ท่ี ๑ -  บ้านหนองหัวข้าง (โครงการต่อเน่ือง) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๖ จำนวน 
๑ โครงการ โดยโอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงิน 
อุดหนุน โครงการชยายเขตไฟฟ้าเพ ื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ -  บ้านทุ่งนางาม 
ทต.ช้ีเหล็ก (โครงการต่อเนื่อง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ไปดำเนินการ

- ขอเชิญท่าน ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ เชิญครับ

/ น า ย ท ิพ ย ์ศ ร . . .
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นายทิพย์ศร 
ปลัด อบต.

ประธานสภา 
นายไพวัลย์ 
ส.อบต.ม.๑

ประธานสภา 

ที่ประชุม

มติที่ประชุม

ประธานสภา

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าบดรับ
ผมฃอซี้แจงรายละเอียด เน ื่องจากได้ร ับหนังส ือจากบ้านหนองโด หมู่ที่ ๑ 
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๑ -  
บ.ทุ่งบางาม ทต.ข้ีเหล็ก (โครงการต่อเน่ือง) งบประมาณ ๑๐0,๐๐๐ บาท

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนํ้ายืนได้ดำเนินการติดตั้งขยายเขต 
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จาก บ.หนองโด ม. ๑ -  บ.ทุ่งนางาม ทต.ข้ีเหล็ก เรียบร้อยแล้ว 
เพื่อไม่ให้เปีนการขํ้าซ้อน นายก อบต. จึงเห็นชอบให้ตั้งเปีนรายการใหม่ ซ่ึงมีใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕:๖๖ -  ๒๕:๗๐) และมีความจำเป็นต้องขอโยกย้ายไป 
ดำเนินการจุดใหม่ คือโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ -  บ้าน 
หนองหัวข้าง โดยโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<๕๖๖ งบเงิน 
อุดหนุน โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ ื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ -  บ้านทุ่งบางาม 
ทต.ข้ีเหล็ก (โครงการต่อเนื่อง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ไปดำเนินการ

- เชิญท่านไพวัลย์ สมาชิก อบต.หมู่ท่ี ๑ ขี้แจงให้ท่ีประชุมทราบ เชิญครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลไพบูลย์ได้อนุมัติโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน 
หนองโด ม.๑ -  บ้านทุ่งนางาม ทต.ขี้เหล็ก (โครงการต่อเนื่อง) งบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนํ้ายืนได้ดำเนินการติดตั้ง 
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสายดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว เพ่ือไม่ให้เป็นการซ้ําซ้อน 
จึงขอโยกย้ายไปดำเนินการสถานที่ใหม่ คือ สายบ้านหนองโด ม.๑ -  บ้านหนอง 
หัวข้าง ครับ

- ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ
-ไม่ มี
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นขอบอนุมัติตั้งรายการใหม่เพื่อ

ดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ -  บ้านหนองหัวข้าง 
(โครงการต่อเนื่อง) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน โครงการ 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ -  บ้านทุ่งนางาม ทต.ขี้เหล็ก (โครงการ 
ต่อเน่ือง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ไปดำเนินการ ครับ

- องค์ประชุม ๑๕ คน
- เห็นขอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ

/ เ ร ื่อ ง อ ื่น ๆ . . .
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ระเบียบวาระท่ี ๖
ประธานสภาฯ

นายลัมฤทธ๋ึ 
ส.อบต.ม.๑๔

นายสุนทร 
รองประธานสภา

นายประพัฒน์ 
ส.อบต.ม.๑๓

นายปราณี 
รองนายก อบต.

นายไพวัลย์ 
ส.อบต.ม.๑

ประธานสภา

นายปราณี 
รองนายก อบต.

นายเท่ียง 
ส.อบต.ม.๖

นายปราณี 
รองนายก อบต.

ประธานสภา

เร่ืองอ่ืนๆ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอไหมครับ เชิญครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมฃอฃอบคุณคณะบริหารที่ได้บริหารงบประมาณเพื่อดูแลและแกีไฃบีญหาความ 
เดือดร้อนให้กับประซาขนในหมู่บ้านได้อย่างท่ัวถึง ขอบคุณครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ถนนลูกรังบ้านแสนถาวร หมู่ท่ี ๕ สายหลังวัดบ้านแสนถาวร ได้เกิดขำรุดเป็นหลุม 
เป็นบ่อ อยากให้คณะบริหารจัดหางบประมาณไปดำเนินการซ่อมแซมและลงหิน 
ลูกรังให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ผมขอเรียนถามเกี่ยวกับท่อระบายนํ้าเส้นนาทราย จำนวน ๑ จุด จำนวน ๑ ท่อน 

จะดำเนินการเมื่อไหร่ครับ ขอบคุณครับ
- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ

ผมขอเรียนขี้แจงให้ที่ประขุมทราบว่า สำหรับถนนลูกรังสายหลังวัดบ้านแสนถาวร 
หมู่ที่ ๕ จะมอบหมายให้กองช่างไปดำเนินการสำรวจและประมาณการราคา 
เพ่ือพิจารณาในการซ่อมแซมต่อไปครับ

- สำหรับการวางท่อระบายนํ้าเส้นทางนาทราย หมู่ท่ี ๓ จะเร่งดำเนินการ 
พร้อมกันกับวางท่อระบายนํ้า เส้นหน้าวัดบ้านโนนสว่าง ครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอความอนุเคราะห์วางท่อระบายนํ้าถนนลูกรังบ้านหนองโด หมู่ที่ ๑ จุดนา 
พ่อใหญ่สำ ท่อขนาด ๖๐ ซม. จำนวน ๗ ท่อน ขอบคุณครับ

- ฝากคณะผู้บริหารและกองช่างดำเนินการให้เป็นการเร่งด่วนด้วยครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ทางคณะบริหารจะดำเนินการแก้ไขปีญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง 
ประขาขนให้เป็นการเร่งด่วนครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ขอความอนุเคราะห์คณะบริหารพิจารณาซ่อมแซมถนนลูกรังทางลงหนองติมพร้อม 
ลงหินลูกรัง และจัดทำบ้ายจราจร

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ทางคณะบริหารจะเร่งดำเนินการให้ครับ

- ฝากคณะบริหารพิจารณาดำเนินการให้ทุกหมู่บ้านด้วยครับ
- ฝากคณะบริหารติดตามโครงการก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านแสนถาวร หมู่ท่ี ๕ -  บ้านสว่างสุขเกษม หมู่ท่ี ๑๓ เนื่องจากเป็นโครงการ 
ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ฝากติดตามกับท่าน ส.ส. เขต ๑๐ 
ท่านสมศักดึ๋ บุญประซม เพื่อให้การบริหารจัดการนํ้าฃองพื่น้องประขาซนในเขต 
พื้นที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ขอบคุณครับ

/ ป ร ะ ธ า น ส ภ า . . .
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นายสุนทร 
รองนายก อบต.

ป ร ะ ธ า น ส ภ า

ประธานสภา

นายปราณี 
รองนายก อบต.

นายเท่ียง 
ส.อบต.ม.๖

ประธานสภา

นายสุนทร 
รองประธานสภา

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม

- มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ขอความร่วมมือสมาชิก อบต. ทุกท่าน ช่วยจัดเตรียมสถานที่ในการประกวดหมู่บ้าน 
อยู่เย็น ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับภาค ณ สร็อกโสต บ้านไพบูลย์ หมู่ท่ี ๖ โดยพร้อม 
เพียงกันครับ ขอบคุณครับ

- ขอให้สมาชิก อบต. ทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยจัดเตรียมสถานที่ใน 
การประกวดหมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี ๒๔๖๖ ระดับภาค ณ สร็อกโสต บ้านไพบูลย์ 
หมู่ท่ี ๖ และขอเชิญเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในการประกวดหมู่บ้านดังกล่าว ในวันศุกร์ 
ท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. กำหนดราคากลางแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ 
โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการอีกจำนวน ๙ โครงการ และโครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรังที่ยังไม่ดำเนินการจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ 
นี้ครับ

- สำหรับโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา คสล. บ้านแสนถาวร หมู่ท่ี ๕ -  บ้าน 
สว่างสุขเกษม หมู่ที่ ๑๓ จะประสานกองช่างจัดทำโครงการและประสานการ 
ดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป ครับ

- หากหมู่บ้านใดประสบป็ญหาหรือได้รับความเดือดร้อนประการใด ก็ให้ทำ 
หนังสือเข้ามาเพื่อจักได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปีญหาและบรรเทาความเดือดร้อน 
ให้กับพ่ืบ้องประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต่อไป ครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาซิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ ๖ ฝากเรียนขอความอนุเคราะห์หินลูกรังสำหรับ 
ปรับปรุงถนนทางไปโคกหนองนา จำนวน ๓ -  ๔ รถ ซึ่งถนนสายนั้นเป็นเส้นทางที่ 
คณะกรรมการประเมินฯ จะเดินทางไปตรวจประเมินครับ ขอบคุณครับ

- ฝากคณะบริหารพิจารณาดำเนินการเป็นการเร่งด่วนด้วยครับ ขอบคุณครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเรียนแจ้งให้คณะบริหารทราบว่า ถนน คสล.ภายใบหมู่บ้าน บ้านแสนถาวร 
หมู่ที่ ๕ ได้เกิดชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เกรงว่าประชาชนที่ส ัญจรไปมาจะได้รับ 
อุบัติเหตุ ผมจึงได้นำเงินส่วนตัวจัดซื้อปูนเพื่อไปซ่อมแซมตรงจุดดังกล่าวเรียบร้อย 
แล้ว หวังว่าคงไม่ผิดระเบียบใช่หรือไม่ครับ

- มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ

-ไม่ มี

/ประธานสภา
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ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ - ถ้าไม่มี ผมฃอฃอบคุณทุกท่านที่มาประชุมและเข้าร่วมประชุม
- ผมขอปิดการประซุม ครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๒๐ น.

(ลงซ่ือ) ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายทิพย์ค์ร" บุเงิน)

เลขานุการสภาองคการบริหารส่วนตำบลไพบุลย์

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ไพบูลย์ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือซ่ือไว้เป็นสำคัญ

(ลงซ่ือ) ประธานกรรมการ
(นายไพวัลย์ อาจสมัย)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑

k VY)T(ลงซ่ือ) y v ' 1 I ^  กรรมการ
(นายโกวิน พิมพาวัฒน่)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ท่ี ๓

J ___

(ลงซ่ือ) ] x ) กรรมการและเลขานุการ
(นายเท่ียง ไพรบึง)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ท่ี ๖

- ผู้ตรวจบันทึกการประชุมสภาฯ

(ลงซ่ือ)
(นายสุรเดช ‘'พุ่มจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์


